



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๙๙

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. - ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๙ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กทผ. ชี้แจง

- ❖ เข้มงวดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง ถ.รามคำแหง ๒๔ - ถ.หัวหมาก แม้ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA
- ❖ ให้ความรู้ผู้ดูแลชุมชนใกล้เคียง - เผาระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

❖ เข้มงวดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง ถ.รามคำแหง ๒๔ - ถ.หัวหมาก แม้ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA

นายไฑูตม์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทผ. กล่าวกรณีตัวแทนชาวบ้านซอยรามคำแหง ๒๔ ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ยุติโครงการปรับปรุงถนนและทางยกระดับข้ามแยกถาวรรัชและซอยรามคำแหง ๒๔ เกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้ศึกษารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และรับฟังความคิดเห็นประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียว่า โครงการดังกล่าว คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง ๒๔ และถนนหัวหมาก ซึ่งเป็นโครงการด้านคมนาคม ไม่เข้าข่ายโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน EIA อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งช่วงการก่อสร้างและการติดตามผลหลังก่อสร้าง เช่น การติดตั้งรั้ว กำหนดขอบเขตการก่อสร้าง การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง การตรวจวัดค่าความเข้มของเสียง การตรวจวัดค่าการสั่นสะเทือน การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดค่าฝุ่นละออง

นายวิรัตน์ มั่นสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทผ. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับการกระจายภารกิจพิจารณารายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยประเภทโครงการ หรือกิจการที่ได้รับการกระจายภารกิจ ประกอบด้วย ๑) อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ๒) อาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ๓) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบการพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ๔) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ๕) โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งโครงการด้านคมนาคมไม่อยู่ในข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด

❖ ให้ความรู้ ...

❖ **ให้ความรู้ผู้ดูแลซุ้มไก่ชน - เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก**

นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสํานักงานเขตบางพลัด ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับกลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน สํานักอนามัย กองสัตวแพทย์ สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณซุ้มไก่ชนในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๒ แขวงบางอ้อ เพื่อสุมเก็บตัวอย่างไก่ ทางทวารหนัก เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก จากการสุมเก็บตัวอย่างไก่ จำนวน ๒๐ ตัว ผลปกติ ไม่พบการติดเชื้อ ทั้งนี้ ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้หวัดนก รวมถึงยารักษาโรคในสัตว์ปีกให้กับผู้ดูแลซุ้มไก่ชндังกล่าวด้วย

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาน สถานที่ จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๖๔ ๗๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร